

Số : 75 /KH-CĐYT

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**KẾ HOẠCH**  
**Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018**

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018;

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đề ra kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 như sau:

**I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU**

**1. Mục tiêu**

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của nhà trường. Từ đó, nâng cao chất lượng CCHC, nhất là trong giải quyết các quy trình, quy định liên quan đến học sinh sinh viên.

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo về công tác CCHC của tỉnh, của nhà trường.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của nhà trường trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền CCHC, góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2018.

Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về cơ chế, chính sách, quy trình, quy định để các cá nhân, tổ chức, học sinh sinh, sinh viên tới liên hệ biết và thực hiện một cách thuận lợi.

**2. Yêu cầu**

Việc tuyên truyền cải cách hành chính đảm bảo thời gian, nội dung, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và bộ phận trong nhà trường. Phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của nhà trường.

Sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền CCHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác truyền tải thông tin; lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC gắn với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết hợp tuyên truyền qua phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước.

## **II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN**

**1. Đối tượng:** Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên nhà trường.

### **2. Nội dung tuyên truyền**

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, mục tiêu, ý nghĩa về CCHC và các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của nhà trường.

Thông tin đến toàn thể cán bộ, giáo viên toàn bộ hoạt động và kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

Phổ biến, quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020, kế hoạch CCHC năm 2018 của tỉnh và kế hoạch CCHC năm 2018 của nhà trường.

Phổ biến các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến học sinh-sinh viên.

### **3. Phương tiện và hình thức tuyên truyền**

Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính cho toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên trong nhà trường thông qua các cuộc họp, hội nghị, họp giao ban, ngày pháp luật ...

Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình, quy định, các văn bản chỉ đạo mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung lên website của trường để tuyên truyền cho cán bộ viên chức biết, đồng thời theo dõi bám sát và góp ý kiến về tổ chức, cá nhân thực hiện.

Thực hiện công khai đầy đủ các quy trình, quy định, quy chế...mà nhà trường cung cấp trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại bảng công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, các nhân trong tìm hiểu, tra cứu thông tin.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến toàn thể học sinh, sinh viên thông qua các buổi sinh hoạt Ban cán sự lớp và các buổi chào cờ.

Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Ban Giám hiệu nhà trường với học sinh sinh viên, cán bộ viên chức nhằm trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc, kiến nghị trong quá trình công tác và học tập..

Cử cán bộ, chuyên viên tham gia các lớp, buổi tập huấn, bồi dưỡng cho công chức chuyên trách cải cách hành chính.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Căn cứ nội dung Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của nhà trường, đồng thời bám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC chủ động tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính về Ban Giám hiệu (qua Phòng Tổ chức-Hành chính) để tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT,TC.

**HIỆU TRƯỞNG**



**Vũ Việt Sơn**